

Xin Hãy Tham Gia Đấu Tranh Để Dân Chủ Hoá Việt Nam

Thưa Quý vị,

Dân tộc VN ta có truyền thống yêu nước. Dù sống trong hay ngoài Việt Nam, kể cả những người vì bất cứ lý do gì hiện còn phục vụ chế độ CSVN, trừ một thiểu số thống trị gian ác bán nước, đều có lòng với đất nước. Vì yêu nước VN, nên tôi xin được bày tỏ những suy tư trần trụi trong bài viết này. Tôi cũng rất mong bạn đọc đồng cảm với tôi để cùng quan tâm “tranh đấu cho 100 triệu dân VN được sống đúng với giá trị của con người.”

Rất tiếc, vì bầu cử tổng thống của nước Mỹ trong thập niên qua, đã khiến nhiều người Việt không quan tâm đến vấn đề tranh đấu cho việc dân chủ hoá Việt Nam, vì đã để hết tâm trí thời gian và sức lực chứng minh ứng cử viên Tổng thống mình ủng hộ là đúng, và người khác ý mình là sai. Đây là điều bình thường trong một xã hội dân chủ. Chỉ mong đất nước Việt Nam của mình trong tương lai, cũng được bầu khi sinh hoạt như vậy, để bầu lên vị lãnh đạo quốc gia biết thương dân yêu nước thì quá tốt. Kẻ viết cũng mong được bà con mình, sau cuộc bầu cử ngày Nov. 5, 2024, sẽ dồn công sức đấu tranh cho Việt Nam nhiều hơn.

Nhân đây, cũng xin bà con đừng đá kích người khác ý mình quá gay gắt, và coi nhau như kẻ thù không đội trời chung; thậm chí có người còn chửi rủa người khác ý, bắt họ phải "bưng bát ..."c" mà ăn" thì quả thật không nên! Xin hãy yêu thương, bao dung, và tha thứ cho nhau trong tình tự dân tộc, nghĩa đồng bào; đâu đến nỗi vì chỉ một người khác giống mà "tuyệt tình hết nghĩa" với nhau như vậy!!! Tổ tiên ta đã dạy: "Chị ngã em nâng"; "Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau",v.v...., thưa bà con! Xin hãy nhường nhịn nhau, ai muốn nhất thì tôi thứ nhì, ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba! Được vậy, ta sẽ có tình yêu hạnh phúc từ trong tâm hồn, lan ra xã hội. Đó chính là Thiên Đàng, là Bồng Lai Tiên Cảnh nơi cõi ta bà ô trọc này!

Điều đáng buồn là do bất đồng quan điểm, khiến chia rẽ từ gia đình đến cộng đồng xã hội quá trầm trọng không nhìn mặt nhau! Điều này làm CSVN rất vui, vì giúp chúng thành công trong việc chia rẽ người Việt tị nạn, mà chúng đã thất bại qua Nghị quyết 36.

Sở dĩ hai bên không tương nhượng vì cho rằng, ứng viên Tổng thống của mình sẽ giúp Dân chủ hoá VN. Đây là suy nghĩ không đúng, và thiếu thực tế, vì: Không ai, không Tổng Thống Mỹ nào, cả Dân Chủ lẫn Cộng Hoà giúp dân mình cả. Chỉ có người Việt, mới biết thương và lo cho dân tộc mình mà thôi. Xin đừng quên, Đảng Dân Chủ dưới thời TT Kenedy đã khiến Đệ Nhất VNCH sụp; và Đảng Cộng Hoà dưới thời TT Nixon đã khiến Đệ Nhị VNCH tiêu vong!!!

Để giảm thiểu những bất đồng đưa đến bất hoà, đề nghị chúng ta nên cân bằng lý trí và tình cảm. Luôn đặt câu hỏi xem điều mình tin có thực sự đúng không? Vì như Chúa phán: " Sự thật sẽ giải thoát các con". Trong Bát Chánh Đạo của Phật Giáo có điều 3 là Chánh Ngữ, tức lời ngay thẳng, không hại ai. Nếu để tình cảm hơn lý trí, ta dễ gây ngộ nhận. Đặc biệt, không nên hòa theo đám đông; vì nhiều khi, đám đông thường vô thức, a dua làm điều không đúng, có hại cho xã hội. Câu chuyện mẹ của Tăng Sâm biết con mình không giết ai cả, nhưng đến người thứ ba phao tin "Tăng Sâm giết người", khiến bà mất bình tĩnh, quăng cả thoi dẹt cử chạy trốn! Chuyện VC lừa bịp và ngu dân đã kích động cả đám đông trong Cải Cách Ruộng đất, hay chúng lừa bịp tuyên truyền chống Mỹ xâm lược, giải phóng Miền Nam, đã cho chúng thắng lợi di hại đến nay!!!

Chúng ta bỏ nước ra đi vì cộng sản, nên khi nghe ai là CS là ta không chấp nhận. Nhưng cũng phải coi người bị gán hai chữ CS có đúng, có bằng chứng không (fact check). Bản thân người viết là dân Bắc di cư 1954, và là cựu quân nhân QLVNCH, không bao giờ chấp nhận CS. Nên khi nghe đảng Dân Chủ là CS, thì đã tự tìm hiểu và biết rằng: Trong buổi vận động tranh cử tại Wisconsin vào ngày 17 tháng 8, 2020, ông Trump đã nói rằng “ông Biden mà thắng sẽ trao quyền kiểm soát cho những người xã hội chủ nghĩa, những người tả khuynh như ứng cử viên phó Tổng thống của ông ta (ám chỉ bà Harris). Từ đó, đảng Cộng Hòa đã dùng lá bài “xã hội chủ nghĩa” gieo hoang mang nơi cử tri. Đáp lại, ông Biden trong cuộc nói chuyện tại Florida vào tháng 9, 2020 đã khẳng định: “Tôi chưa từng nói một từ nào có thể khiến các bạn tin rằng tôi là một người xã hội chủ nghĩa hoặc cộng sản.” Nói tóm lại, đây chỉ là thủ thuật trong lúc tranh thủ cử tri, còn thực tế của nước Mỹ, điều hiển nhiên để thẩm định là trong hơn 30 năm qua, nước Mỹ đã được lãnh đạo bởi đảng Dân Chủ với 16 năm trải qua hai đời tổng thống Clinton và Obama mà nước Mỹ vẫn là quốc gia tư bản hàng đầu và vẫn đang là ngọn cờ lãnh đạo thế giới tự do. Có thể vì đảng DC muốn đánh thuế người giàu nhiều hơn để san sẻ cho người nghèo, nhằm tạo bình đẳng và phúc lợi hơn cho xã hội như các nước Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch tại Bắc Âu, và một số nước Tây Phương như Anh, Úc, Pháp, Đức, Canada, New Zealand hiện nay. Điều quan trọng là nước Mỹ khác các nước CS, là có: Tam quyền phân lập; đa đảng, bầu cử tự do; Tự do ngôn luận; có xã hội dân sự; luật pháp nghiêm minh (rule of law) và Chính phủ vận hành minh bạch trong phạm vi luật định, không ai được phép ngồi trên pháp luật v.v... Tôi thấy chuyện chính trị Mỹ quá phức tạp, hai bên cùng tố bên kia nói dối. Tôi đề nghị ai muốn tìm hiểu cặn kẽ, hãy bình tĩnh, công bằng, khách quan tìm hiểu sẽ thấy. Tôi chấm dứt chuyện Mỹ ở đây, để chia sẻ việc đấu tranh cho dân tộc và quê hương VN. Ai muốn bàn thêm, xin email riêng cho tôi trong tinh thần xây dựng, tương kính, và tôn trọng nhau.

Để có thêm sức mạnh cho cuộc đấu tranh, tôi mạo muội kính đề nghị quý độc giả suy xét và thực thi **4 tinh thần quan trọng sau đây**. Đó là:

1/ Tinh thần NHÂN BẢN. Thế giới ngày nay đang hướng về tính nhân bản lấy con người làm gốc, và phục vụ sự thăng tiến con người làm ưu tiên. Tất cả mọi người đều có giá trị như nhau, không phân biệt màu da, sắc tộc, địa phương, tôn giáo, phái tính hay thành phần xã hội. Tất cả sự kỳ thị màu da, chủng tộc, đều không còn chỗ đứng trong cộng đồng nhân loại văn minh tiến bộ!

2/ Tinh thần HÒA ĐỒNG. Giúp con người ý thức rằng sự khác biệt với mình là điều bình thường. Ý kiến dù có khác nhau nhưng không vì thế mà tiêu diệt hay ghét bỏ nhau, và phải chấp nhận được cái khác đó thì mới thể hiện được tinh thần “Hòa” giữa cá nhân với nhau. Khi giữa con người có “Hòa” rồi thì mới xây dựng được tinh thần “Đồng” trong tập thể, tức là cùng nhau chung sống, làm việc, hợp tác để chia sẻ gánh nặng trách nhiệm, cũng như chung hưởng phúc lợi xã hội.

3/ Tinh thần KHAI PHÓNG. Giúp con người dám chấp nhận thay đổi, dám dung nạp cái mới tốt đẹp để thay thế cái cũ lỗi thời. Cốt lõi của tinh thần này là biết lựa chọn và phát huy cái hay cái tốt của người, dung nạp những điều thích hợp với, truyền thống đạo đức, và văn hóa của dân tộc.

4/ Tinh thần TỰ LỰC TỰ CƯỜNG. Giúp con người không ỷ lại, không nhờ vả người khác. Tự

cường là ý chí làm cho mình mạnh lên, không chịu thua kém, trong tinh thần ganh đua lành mạnh và tự tin vào những giá trị đặc thù của riêng mình.

Với 4 giá trị cốt lõi này, chúng ta cùng đồng hành với cuộc đấu tranh gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc. Có thể nói cho đến nay, đa số người dân, kể cả đảng viên tiến bộ, coi ĐCSVN như cục bướu hoại sinh, đang cố bám vào thân thể VN còm cõi để sống qua ngày. Bản thân chúng biết rõ điều ấy, vì chúng chỉ là bọn cướp có súng đạn, không được dân bầu qua lá phiếu, đã hại dân bán nước từ tám thập niên qua. Chúng biết rất rõ ngày tàn của chúng sẽ phải đến.

Chính vì không được dân bầu qua lá phiếu, nên VC phải tìm đủ mọi cách dối gạt dân để tiếp tục nắm quyền. Nhưng với internet và mạng xã hội, chúng không thể mãi che mắt dân, nhất là giới trẻ. Nên em Chu Ngọc Quang Vinh (SN 2008), học lớp 12 trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái thắng cuộc thi tháng chương trình "Đường lên đỉnh Olympia". Lúc 22 giờ đêm 1/9/24, em Vinh viết trên trang Facebook cá nhân "Chu Vinh" một tâm sự ngắn và chỉ chia sẻ cho 16 bạn học "Đảng là thế lực xấu chỉ biết lừa gạt dân". Nhưng tin bị rò rỉ nên VC dùng công an đàn áp, huy động cả chế độ xỉ vả em là vô ơn! Câu hỏi: Ai vô ơn? Đáp: Rõ ràng chính ĐCSVN là kẻ vô ơn với đất nước và dân tộc!!! Vì sau khi cướp chính quyền, chúng đã giết ân nhân lớn nhất là Bà Cát Thanh Long và nhiều công thần khác. Chúng đã tước hết những quyền cơ bản của toàn dân như quyền ứng cử, bầu cử v.v....bắt dân đóng thuế nuôi đám tội đồ, bắt tài, bán nước hại dân. Chúng bắt tài ra sao thì kể hoài không hết. Mới nhất như cơn siêu bão Yagi cấp 3 tàn phá Việt Nam từ 7-10/9, nặng nhất trong 70 năm qua, nhiều tỉnh miền Bắc bị thiệt hại trầm trọng, như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Lào Cai, Yên Bái, ..., bởi mưa gió lớn, lũ lụt và sạt lở đất. khiến trên 300 người chết, hàng trăm người mất tích, và hàng ngàn người bị thương. Có những nơi như Làng Nủ, thuộc huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, cả làng đã bị cơn lũ đất đá vùi lấp toàn bộ không kịp thoát, chôn sống 55 người và còn nhiều người xác vẫn chưa tìm thấy. Thiệt hại ước tính phải trên 2 tỷ Mỹ kim. Và sẽ còn tiếp diễn hậu cơn bão với nhiều hệ lụy lâu dài ảnh hưởng trên nhiều lãnh vực trong đời sống người dân. Qua bão Yagi, dân thấy rõ VC bắt tài và bắt lực, vì không biết chuẩn bị trước lại tổ chức quá kém, khiến thực phẩm, thuốc men cấp cứu không đến kịp nơi nạn nhân. Trong khi các quan tham phá rừng lấy gỗ nhiều năm qua đã làm gia tăng tình trạng sạt lở và lún đất, đưa đến hệ lụy thiệt hại nặng nề khi có bão lụt. Vì Hèn Với Giặc- Ác Với Dân, VC không dám phản đối Trung Quốc khi chúng xả lũ ở thượng nguồn sông Hồng và các đập thủy điện ở sông Lô gây ngập lụt tại Lào Cai, Yên Bái. Trong khi lại đàn áp người dân lên tiếng báo động. Nói tóm lại, các thiệt hại do siêu bão Yagi gây ra không chỉ thiên tai, mà còn do chế độ! Nói về Hèn với giặc thì quá nhiều trong tám thập niên qua. Mới nhất là cái chủ trương Hải quân bám bờ, phát cờ cho ngư dân bám biển, nên ngày 29/9/24, mười ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt cá ở Hoàng Sa, thuộc hải phận của mình, bị 40 tên trên hai tàu hải cảnh TQ số 301 và 101 đánh trọng thương, khiến ngư dân ta phải quỳ lạy xin tha. Chúng cướp 4 tấn cá cùng trang thiết bị trên tàu trị giá 500 triệu. Vậy mà Bộ ngoại giao VN chỉ phản đối lấy lệ là "rất nghiêm khắc và quan ngại" bằng cái loa rè cổ hữu. Thử hỏi, có thời nào mà dân tộc ta bị dân Tàu ức hiếp nhục nhã như thời VC này?!?!?!

Tô Lâm thay NPT mới chết hôm 19/7/24, sang Mỹ hôm 21/9/24, ba hoa trước diễn đàn LHQ ngày 22/9/24, và nói chuyện tại Đại học Columbia, NY ngày 23/9/24. Hắn nói nhưng lời "có cánh", trong đó có câu "kỷ nguyên vươn lên của dân tộc"... Nhưng khi Giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng hỏi về hoà hợp hoà giải dân tộc và VN muốn gì từ Hoa Kỳ về Biển Đông, thì TL né

tránh không trả lời. Điều đó cho thấy cái tâm và cái tầm của TL, mà có người nghĩ TL là nhà cải cách, là sai.

Ngoài ra, không ai quên hẳn là tên khủng bố quốc tế; đàn áp dân làng Đồng Tâm và đồng bào thương; bắt giữ báo giới và nhà hoạt động dân sự; bóp nghẹt tự do ngôn luận trên các mạng xã hội, khiến ai cũng nghĩ bỏ xứ ra đi. TL phải chịu trách nhiệm trước luật pháp quốc tế và dân VN. Đồng bào phải xứng đáng được sống ấm no an bình hạnh phúc ngay trên quê hương mình. Mỗi cá nhân đều có sức mạnh, xin cùng đứng lên góp phần cứu dân cứu nước! Nếu không, dân ta tiếp tục bị làm nhục như ngư dân Quảng Ngãi nói trên. Dân bị nhục chỉ vì cái đám lãnh đạo VC chấp nhận chịu nhục trước lãnh đạo Trung cộng. Nhìn hình Phạm Văn Đồng xuất hiện trên báo TQ quá nhục nhã này, Sarah, cháu nội tôi phải thốt lên:

My name is Sarah Cát Tiên Nguyen and I am 21 years old. I was born and raised in the United States. I was upset and angry when I saw this photo. I can't understand how the Vietnamese communist party can submit to slavery like this. I hope the people of Viet Nam can be independent from such rule and have government that represents their true visions

Ba tháng trước, nhân đọc bài viết tôi phân tích cho một người về VN khoe là VN bây giờ phát triển như Mỹ. Cháu tôi đã viết như sau:”

I read this from my grandpa. I feel very sorry for Viet Nameese People It is disheartening to see that despite Vietnam's progress since the war, its people are still suffering injustices that should have been eradicated a long time ago. There is still a lot of progress to be made if Vietnam's citizens continue to be harassed, humiliated, and stripped of freedom of speech in such a society. Hearing the horrible treatment of young women being stripped and shipped off to foreign countries and people constantly being oppressed is beyond angering. These people deserve to feel safe in their own country. Everyone has the right to voice their grievances without retaliation. Vietnam deserves to be free of Communist rule.

Thưa bạn đọc, cháu nội tôi sinh và lớn tại Mỹ, chỉ nhìn tấm hình bằng vụn lời nói, và đọc lá thư của tôi, thì dòng máu Triệu Trưng đã sục sôi trong huyết quản. Cháu Quang Vinh, dù sống trong môi trường gian dối bạo lực, nhưng nhờ internet và mạng xã hội, cháu thấy rõ, ĐCSVN là tội phạm đang cản sức tiến của toàn dân! Tuổi trẻ là tương lai của dân tộc, không thiếu cả trong lẫn ngoài nước. đang nhìn rõ vấn nạn đất nước. Chắc chắn VC phải sụp vì ba sức ép: Sự rối loạn nội bộ, sự bất mãn quần chúng, và sự bá quyền của Bắc Kinh. Khi mỗi bạn đọc cùng con cháu mình nhất định đứng lên, thì đất nước sang trang sử mới.

Nguyễn Văn Lợi

Cựu Quân nhân QLVNCH/ Oct. 10, 2024.

Nguồn: <https://groups.google.com/d/msgid/tieng-quehuong/CALMF%3Dj9W0iuctTtXGf0r1hxmV7kF8-pOi8DiTxTYbi4wPJMgyA%40mail.gmail.com>

www.vietnamvanhien.org



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 11500 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC